

Tạo đà phát triển đột phá cho vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ

15:32 13/08/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Các bộ, ngành và địa phương trong vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ cùng tìm hướng phát triển, tạo đột phá cho khu vực tại Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ.

Ngày 12/8, tại TP. Nha Trang đã diễn ra hội nghị Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ, do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì.

Bên cạnh đó có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh đồng chủ trì.



Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: BKH.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo các bộ, ngành và các địa phương thuộc vùng cùng tham dự.

Tại hội nghị, các bộ, ngành và địa phương trong vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đã trình bày các tham luận nhằm tìm ra các phương hướng khả thi để tạo nên sự phát triển đột phá cho các tỉnh trong vùng.



Các đại biểu chủ trì Hội nghị_Ảnh: PV.

Vấn đề liên kết vùng, phát huy thế mạnh của từng địa phương được đặc biệt quan tâm và được nêu tại hội nghị, các vấn đề về phát triển năng lượng, quy hoạch vùng, kết nối giao thông, phát triển nguồn nhân lực, du lịch, nông nghiệp chất lượng cao cũng được các đại biểu đưa ra thảo luận.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Tuân đánh giá việc thực hiện liên kết giữa tỉnh Khánh Hòa nói riêng và các địa phương trong vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải Trung Bộ nói chung còn tồn tại một số khó khăn, trong đó có tiềm năng, thế mạnh khá tương đồng (biển, du lịch, cảng biển, khu kinh tế, nguồn nhân lực dồi dào...); trùng lặp các ngành kinh tế chủ lực tại các khu kinh tế, khu công nghiệp nên có sự cạnh tranh lẫn nhau; hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, nội vùng còn yếu và thiếu; tuyến đường ven biển kết nối các tỉnh chưa được đầu tư đồng bộ...

Do đó, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp để đẩy mạnh liên kết trong vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ như: Liên kết đưa các mặt hàng nông sản, thủy sản của các địa phương trong vùng đến tiêu thụ tại các thị trường lớn ngoài vùng, nhất là khu vực Tây Nguyên, TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh; liên kết trong đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ phát triển kinh tế biển và một số ngành, nghề khác; phát triển các trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá để chia sẻ thông tin, tạo liên kết trong việc khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản; liên kết phát triển kinh tế biển bền vững gắn với bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng - an ninh; phối hợp trong đào tạo nhân lực, điều tiết, sử dụng lao động, nhất là lao động trong các khu công nghệ cao, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất...

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bày tỏ mong muốn thời gian tới, các tỉnh, thành phố trong vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải Trung Bộ sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, liên kết với Khánh Hòa trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là liên kết phát triển vùng trên các lĩnh vực du lịch, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thủy sản, phát triển công nghiệp phụ trợ...

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho rằng Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đóng vai trò quan trọng trong việc đổi mới cơ chế điều phối vùng, thúc đẩy kinh tế - xã hội của vùng phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng - an ninh...



Ra mắt Hội đồng điều phối vùng_Ảnh: BKH.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các thành viên trong Hội đồng điều phối vùng cần nghiên cứu, xây dựng cơ chế hoạt động đảm bảo khi triển khai phải đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn; Thí điểm lựa chọn những nội dung, mô hình liên kết đảm bảo việc liên kết phải mang lại hiệu quả thiết thực cho từng địa phương trong vùng; nhân rộng những mô hình liên kết mang lại hiệu quả và mang tính đặc thù, hấp dẫn, khác biệt vượt trội hơn so với các vùng, khu vực khác trong nước; nghiên cứu thành lập các tiểu vùng liên kết theo vị trí địa lý hoặc theo tiềm năng, thế mạnh của từng khu vực; tham mưu Chính phủ ban hành quy hoạch vùng và phương án đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, chất lượng, tránh đầu tư dàn trải, nhất là hạ tầng giao thông phục vụ phát triển bền vững các ngành, nghề trọng điểm...

Các địa phương trong vùng cần chia sẻ thông tin, học tập kinh nghiệm lẫn nhau để từ đó thống nhất phương án hợp tác thiết thực, đảm bảo phải tạo động lực để cùng nhau phát triển và tránh đầu tư cơ sở hạ tầng chồng chéo gây lãng phí, tránh sự cạnh tranh, xung đột lợi ích.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng cơ sở dữ liệu của vùng để các địa phương thuận tiện trong việc khai thác thông tin, từ đó đề xuất nội dung hợp tác phù hợp. Các bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương trong vùng thực hiện các chương trình liên kết.

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/tao-da-phat-trien-dot-pha-cho-vung-bac-trung-bo-va-duyen-hai-trung-bo>